

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราชฤทธิ์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน

ด้วยได้รับแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพ โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและได้ขอเทียบโอนมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการรับรองไม่ครบ ๙ มาตรฐาน จึงให้ใช้ช่องทาง “ การอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ” เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ครบทั้ง ๙ มาตรฐาน และทำให้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ในการนี้ ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีหนังสือได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ดำเนินการเทียบโอนมาตรฐานความรู้ อย่างเร่งด่วน ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ ในสังกัด/สถานศึกษาของท่าน จะได้มีคุณสมบัติในการสมัครอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th และจะได้มีคุณสมบัติในการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑๗๕๒

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายदनัย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

การอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูชาวไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา และผ่านการเทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม ของคุรุสภาแล้วยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต และได้ขอรับรองความรู้วิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว แต่ยังผ่านการรับรองไม่ครบ ๙ มาตรฐาน ให้สามารถใช้ช่องทาง “การฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบ ๙ มาตรฐานสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม

๑) ต้องประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาและได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒) มีผลการผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน แต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน (กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอเทียบโอนความรู้ก่อนวันที่ **๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖** และได้ประกาศผลผ่านการเทียบโอนแล้วเท่านั้น

๒. การรับสมัครอบรม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์คุรุสภาเท่านั้น www.ksp.or.th ซึ่งจะเปิดรับสมัคร **ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗**

หากสถาบันการศึกษาเปิดรับสมัครโดยตรง ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำผลการฝึกอบรมดังกล่าวมาขอรับรองความรู้จากคุรุสภาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๖๘ call center ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ กด ๒๒๒ e-mail : test@ksp.or.th